

Đăng ký tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2020/2021

Liên quan đến coronavirus và bệnh COVID-19, Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao đã ban hành các biện pháp tổ chức đăng ký tuyển sinh vào hệ giáo dục bắt buộc năm học 2020/2021 theo các biện pháp đặc biệt của chính phủ để bảo vệ nhân dân.

Đăng ký tuyển sinh vào lớp 1 Trường tiểu học U Krčského Lesa sẽ diễn ra từ ngày 1/4 đến ngày 30/4/2020, không có sự hiện diện của trẻ ở trường và tốt nhất nên nộp đơn không có sự hiện diện cá nhân của người đại diện theo pháp luật.

NHẬP HỌC

Nộp đơn xin nhập học

Người đại diện theo pháp luật của trẻ (cha mẹ) nộp đơn xin nhập học trong khoảng thời gian từ ngày 1/4/2020 đến ngày 17/4/2020. Người đại diện theo pháp luật điền đơn điện tử và gửi qua địa chỉ email zapis@zsukrcskeholesa.cz.

Nếu người đại diện theo pháp luật có chữ ký điện tử, sẽ ký đơn bằng chữ ký này. Nếu không có chữ ký điện tử, phải in đơn ra và ký, sau đó nộp cho nhà trường.

Các phương thức nộp đơn như sau:

1. Qua hòm thư điện tử: qft3yz9
2. Qua bưu điện – thư bảo đảm
3. Hoặc bỏ vào hòm thư của trường ở cổng chính
4. Trực tiếp vào ngày 21 và 22/4/2020, từ 12 giờ 00 đến 15 giờ 00

Kể từ ngày 21/4, người đại diện theo pháp luật sẽ nhận được chứng nhận của nhà trường là nhận đơn và cấp số đăng ký qua địa chỉ email ghi trong đơn.

Thời hạn đăng ký tuyển sinh được công bố tại trường tiểu học U Krčského Lesa vào ngày 21/4 và 22/4/2020, việc đăng ký sẽ được thực hiện dựa trên cơ sở đơn đăng ký của người đại diện theo pháp luật đã nộp trong khoảng thời gian từ ngày 1/4/2020 đến ngày 17/4/2020. Sau đó sẽ bắt đầu thời hạn giải quyết đơn theo Luật hành chính.

Danh sách học sinh được nhận sẽ được công bố trên trang web của trường và bảng thông báo chính thức vào tuần thứ ba của tháng năm.

Trẻ em sinh ngày 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014 có mặt để đăng ký.

Thông tin về việc khai giảng sẽ có trên trang web của trường.

HOÃN HỌC

Cha mẹ cũng có thể gửi đơn xin hoãn học cùng hai khuyến nghị đồng thuận (Trung tâm tư vấn tâm lý và giáo dục hoặc Trung tâm giáo dục đặc biệt và bác sĩ nhi khoa).

Nếu trẻ chưa có khuyến nghị, cần phải nộp đơn xin nhập học trong thời hạn đã quy định và ghi chú rằng có khả năng sẽ nộp đơn xin hoãn học cho trẻ. Sau khi có được các khuyến nghị, cha mẹ sẽ gửi chúng cùng đơn xin hoãn học đến trường theo cách tương tự.

Việc nhập học trẻ năm tuổi được thực hiện với cùng một chế độ như xin hoãn học, phải có hai ý kiến đồng thuận của các chuyên gia.

Không cần thiết phải nhận quyết định nhận trẻ, chỉ thông tin trên trang web của trường là đủ; Chúng tôi sẽ lần lượt cấp quyết định hoãn học mà cha mẹ sẽ cần cho trường mẫu giáo. Chúng tôi sẽ thỏa thuận riêng với Quý cha mẹ về ngày và phương thức nhận quyết định.

Thông tin: tel. 777250267, zapis@zsukrcskeholesa.cz

Để nhập học trẻ đã được phép hoãn đi học năm học 2019/20 phải tuân theo các điều kiện tương tự (phải nộp đơn xin nhập học mới)

Năm học 2020/2021, chúng tôi sẽ mở 3 lớp một, 25 học sinh một lớp (tổng cộng là 75 học sinh)

Các tiêu chí xét tuyển vào lớp một sẽ được áp dụng theo thứ tự sau:

1. Nơi thường trú của trẻ, trong trường hợp người nước ngoài nơi cư trú nằm trong khu vực thuộc tuyển của trường tiểu học
2. Nơi thường trú của trẻ, trong trường hợp người nước ngoài, nơi cư trú tại quận Prague 4, anh chị em của trẻ đang đi học ở trường tiểu học (tại thời điểm ghi danh đang học lớp 1 - 8)
3. Nơi thường trú của trẻ, trong trường hợp người nước ngoài, nơi cư trú tại quận Prague 4
4. Nơi thường trú của trẻ, trong trường hợp người nước ngoài nơi cư trú tại quận khác, anh chị em của trẻ đang đi học ở trường tiểu học (tại thời điểm ghi danh đang học lớp 1 - 8)
5. Nơi thường trú của trẻ, trong trường hợp người nước ngoài nơi cư trú tại quận khác
6. Nơi thường trú của trẻ, trong trường hợp người nước ngoài nơi cư trú nằm ngoài thành phố Prague

Nếu số lượng trẻ em đáp ứng tiêu chí vượt quá số lượng học sinh nhập học đã ấn định, việc nhập học sẽ được định bằng cách bốc thăm. Việc bốc thăm sẽ diễn ra giữa tất cả những trẻ đáp ứng các tiêu chí, được thực hiện với sự có mặt của hiệu trưởng, thành viên Hội đồng trường từ phía các cha mẹ và đại diện của người sáng lập trường. Thông tin cụ thể về việc bốc thăm sẽ được công bố trên trang web của trường và trên bảng thông báo chính thức.

Ngày, thời gian hoặc thứ tự của trẻ xin nhập học không quyết định việc nhập học.

Nếu cần thiết, người đại diện theo pháp luật sẽ được yêu cầu xuất trình giấy tờ để xác minh dữ liệu cá nhân (chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật, giấy khai sinh của trẻ, giấy tờ thường trú của trẻ trong khu vực thuộc tuyển của trường, người nước ngoài - giấy phép cư trú trong khu vực thuộc tuyển của trường).